



ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/ ๙๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งคู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และคู่มือการคัดเลือก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย OR CODE คู่มือฯ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบ  
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และคู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน เสนอรับการคัดเลือก/ดำเนินการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้  
บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ขอส่งคู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครู  
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และคู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ และให้สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาส่งเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแนบบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
ในคู่มือ มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ให้ครูที่สนใจส่งเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม และเล่มหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๓ เล่ม ในการเข้ารับการพิจารณา  
คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ มายัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทงยง

(นายทรงวุฒิ ศรีล้อม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๓๘๖-๓๙๔, ๐๙๕-๓๑๖๔-๓๓๒

โทรสาร ๐๔๓-๘๖๙-๕๘๓

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

QR CODE คู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖  
คู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา

